




สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

27 สิงหาคม 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
ตำแหน่ง รมว.สร. สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, sanook, thereporter, INN, nationtv) - ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สร. ให้สัมภาษณ์ถึงการจัดสรรตำแหน่งว่า ยังไม่มีความชัดเจน บางกระทรวงไม่ได้ใช้คนที่มีความเชี่ยวชาญด้านนั้น ๆ ไปดูแล มีบางกระทรวงที่จัดคนที่มีความสามารถเฉพาะทาง เช่น สร. ได้ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ซึ่งเป็นหมอมือประสบการณ์เคยเป็น รมช.สร. แต่รอบนี้มาเป็น รมว.สร. ถือว่าดี	
7 วิธี ขับขี่ปลอดภัยช่วงฝนตก สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ผู้จัดการ, INN, thebangkokinsight, thailandplus, thaigov, mcot, acnews, prd., hfocus, thereporter, ch7) - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ประเทศไทยยังอยู่ในช่วงฤดูฝน จากรายงานของกองสาธารณสุขฉุกเฉินพบช่วงนี้มีรายงานการเกิดอุบัติเหตุทางถนนบ่อยครั้ง แนะนำให้เพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ยานพาหนะในช่วงฤดูฝนและมีน้ำท่วมขังบนถนน ดังนี้ 1. ใช้ความเร็วลดลง เพื่อให้มีระยะเบรกเพิ่มขึ้น 2. เปิดไฟต่ำ ช่วยให้มองเห็นได้ชัดเจน และรถคันอื่นมองเห็นได้ในระยะไกล 3. ปรับความเร็วใบปัดน้ำฝนให้สัมพันธ์กับความแรงของฝน 4. เว้นระยะห่างจากรถคันหน้าอย่างน้อย 10-15 เมตร เพื่อให้มีระยะเบรกที่เพียงพอและปลอดภัย 5. หลีกเลี่ยงการแซง หากจำเป็น ต้องประเมินสถานการณ์ให้ดีกว่าก่อน 6. หากรถลื่นไถลหรือเหินน้ำ อย่าเหยียบเบรกทันที ให้ใช้เกียร์ต่ำ ค่อย ๆแตะเบรกเพื่อลดความเร็ว แล้วถึงเหยียบเบรกเพื่อหยุดรถ และ 7. หากถนนมีน้ำท่วมขังสูงกว่าขอบประตูรถ ให้เลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่น	
ยกระดับบริการสุขภาพทั่วประเทศ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thejournalistclub - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สร. เผยว่า ในปี 2567 มีแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ทั้ง 19 สาขา โดยนำประเด็นสำคัญของประเทศมาพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ลดการป่วยและการเสียชีวิต โดยเฉพาะจากสาเหตุหลัก 3 เรื่อง ได้แก่ อุบัติเหตุ โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคมะเร็ง ตั้งเป้าใช้งบลงทุนประมาณ 2 หมื่นล้านบาท เพื่อให้แต่ละโรงพยาบาลนำไปพัฒนาศักยภาพให้ตอบโจทย์ประชาชนมากขึ้น สำหรับในปีงบประมาณ 2566 นี้ สร. ใช้งบลงทุนในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ตามเป้าหมาย ประมาณ 1.2 หมื่นล้านบาท	
ส่งเสริมอุตสาหกรรมแพทย์แผนจีน สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์ - นพ.งชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ ร่วมงานมหกรรมอุตสาหกรรมการแพทย์แผนจีน แห่งประเทศจีน ครั้งที่ 4 หวังเห็นความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการแพทย์แผนจีนระหว่าง 2 ประเทศ พร้อมระบุ ปัจจุบันไทยได้จัดตั้งสถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย-จีน โดยลงนาม MOU กับหลายเมืองและมณฑลในจีน เพื่อความร่วมมือด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการศึกษาอบรมไทยมุ่งกระชับร่วมมือมณฑลกานซู นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการดำเนินโครงการแพทย์แผนจีนจำนวนมากในประเทศ อาทิ หลักสูตรฝึกอบรมการฝังเข็มแพทย์แผนจีน เป็นต้น	
นโยบายบัตรทอง สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, hfocus, newtv) - นพ.เจตน์ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. ให้สัมภาษณ์ว่า สปสช. เตรียมพร้อมรับรัฐบาลใหม่ หากมีนโยบายบัตรทองหรือสิทธิประโยชน์ใหม่ ๆ พร้อมเสนองบประมาณเพิ่มเติม หลังจากเสนอขอไปแล้วปี 67 อยู่ที่ 1.45 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3,800 ล้านบาท เบื้องต้นประเมิน 37 นโยบายรัฐบาลใหม่ใช้เงินเพิ่ม 2 หมื่นล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นยกระดับบัตรทองใช้เทคโนโลยีช่วยลดแออัด	
ปลูกป่า คีนอากาศบริสุทธิ์ให้ชุมชน สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus - องค์การเภสัชกรรม เดินหน้าโครงการปลูกป่า โดยปลูกต้นไม้ 17 ชนิด 8,850 ต้น บนพื้นที่ 50 ไร่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว คีนอากาศบริสุทธิ์ให้ชุมชน มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>12 ข้อเสนอโยบายคุมยาสูบ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (บ้านเมือง, เดลินิวส์, มติชน, ไทยโพสต์, ข่าวสด, ผู้จัดการ, mcoot)</p> <p>- ศ.นพ.ประทีป วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลเพื่อการไม่สูบบุหรี่ เผยว่า ได้ทำจดหมายเปิดผนึกถึงรัฐบาลใหม่เกี่ยวกับข้อเสนอโยบายควบคุมยาสูบของประเทศไทย 12 ข้อ ดังนี้ 1. เร่งรัดการให้สัตยาบันในพิธีสาร "การขจัดการค้ายาสูบที่ผิดกฎหมาย" 2. ปรับอัตราภาษีบุหรี่ซิการ์แต่ให้เหลืออัตราเดียว 3. ร่างแผนการทยอยขึ้นภาษีบุหรี่ยาเส้นมวนเอง 4. แก้ปัญหาชาวไร่ยาสูบที่ได้รับผลกระทบจากความต้องการใบยาสูบลดลงอย่างจริงจังเป็นระบบและต่อเนื่อง 5. เพิ่มความเข้มแข็งของ กกก.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด 6. เสริมความเข้มแข็งของกองงาน กกก.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ที่ยังขาดอัตรากำลัง 7. เห็นชอบร่างกฎกระทรวงควบคุมส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ยาสูบ 8. ลดจำนวนบุหรี่ปลอดภาษี ที่นำเข้าไทยได้จาก 10 ของต่อคน ให้เหลือ 1 ของต่อคน 9. กำหนดให้ยารักษาช่วยเลิกบุหรี่อยู่ในชุดสิทธิประโยชน์ของทั้ง 3 กองทุนประกันสุขภาพ 10. ควรคงกฎหมายห้ามนำเข้าและห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้าต่อไป 11. ต้องกำหนดมาตรการป้องกันการแทรกแซงนโยบายควบคุมยาสูบจากธุรกิจยาสูบและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และ 12. ปัญหาการควบคุมยาสูบที่สำคัญที่สุดคือ ยังขาดการมีส่วนร่วมของกระทรวงหลักอื่น ๆ</p>	--
<p>แก้ปัญหาภาระงานบุคลากร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- พญ.ชุตินาถ ชินอุดมพร ผู้แทนสหภาพแพทย์ผู้ปฏิบัติงาน กล่าวถึงการเตรียมพร้อมข้อเสนอต่อรัฐบาลใหม่กรณีการแก้ปัญหาภาระงานบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ว่า สหภาพฯ เคยเข้าพบและหารือกับทางพรรคเพื่อไทยเกี่ยวกับนโยบายสาธารณสุข พบว่า มีเรื่องการกำหนดชั่วโมงการทำงาน ซึ่งก็ตรงกับข้อเสนอของสหภาพฯ จึงคิดว่าพรรคเพื่อไทยจะเห็นความสำคัญเรื่องนี้ หากมีการยืนยันรายชื่อรัฐมนตรีชุดใหม่ และ รวม.สธ. ทางสหภาพฯ จะขอเข้าหารือแน่นอน เบื้องต้นมีวิชาชีพที่แสดงความประสงค์เข้าหารือร่วมกัน อาทิ พยาบาล เภสัชกร และนักเทคนิคการแพทย์</p>	-
<p>หนุนบุหรี่ไฟฟ้าถูกกฎหมาย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์</p> <p>- นายธีรชิต อุตนาวนิช รองปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย เผยว่า เห็นพ้องกับแนวคิดกรมสรรพสามิตที่จะปรับโครงสร้างบุหรี่ จาก 2 อัตราเหลือเป็นอัตราเดียว เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างสุขภาพกับรายได้รัฐ รวมถึงต้องลดปัญหาการลักลอบนำเข้าบุหรี่ผิดกฎหมายด้วย นอกจากนี้ ต้องการให้ทุกฝ่ายแก้ไขปัญหามันบุหรี่ไฟฟ้าด้วยการนำมาเป็นสินค้าที่ถูกกฎหมาย เพราะปัจจุบันยังไม่ถูกกฎหมาย ไม่มีการจัดเก็บภาษี แต่คนไทยมีการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก และหาซื้อได้ง่าย</p>	-
<p>ระบบ Health Link</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยโพสต์)</p> <p>- น.ส.ธีรณี อจลากุล ผอ.สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) เผยว่า ได้พัฒนาระบบเชื่อมต่อข้อมูลผู้ป่วยระหว่าง รพ. (Health Link) ตลอดเวลากว่าสองปี (64-66) มีการเพิ่มจำนวนสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการได้มากกว่า 1,100 แห่ง จากหลายเครือข่าย ได้แก่ รพ. ในสังกัด สธ. มท. กทม. รพ.มหาวิทยาลัย และ รพ.เอกชน ฯลฯ โดยมีสถานพยาบาลที่ดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพผู้ป่วยแล้วกว่า 100 แห่ง และในปี 67 นี้ จะเชื่อมข้อมูลให้แล้วเสร็จอีกอย่างน้อย 200 แห่ง หวังช่วยผู้ป่วยที่ต้องเปลี่ยน รพ. สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น ลดกระบวนการที่ใช้เวลานาน</p>	-